



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การลา เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล
พนักงานครูและพนักงานจ้าง

อาศัยอำนาจตามความนัยข้อ ๘(๘) แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๕๘ ได้กำหนดเงื่อนไขให้พนักงานส่วนตำบลซึ่งได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในแต่ละครั้งต้องไม่ลาหรือมาทำงานสายเกินจำนวนครั้งที่นายองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดเป็นหนังสือ โดยคำนึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องถิ่นเป็นที่ตั้งหน่วยงาน

เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง จึงกำหนดหลักเกณฑ์การลาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล โดยอนุโลมใช้กับพนักงานจ้าง ดังนี้

๑. ในครึ่งปีที่ผ่านมา ต้องไม่ลาจิสส่วนตัว และ/หรือลาป่วยรวมกันไม่เกิน จำนวน ๘ ครั้ง หรือ ๒๓ วันทำการ
๒. ในครึ่งปีที่ผ่านมาต้องมาปฏิบัติราชการสายไม่เกิน ๑๕ ครั้ง/การนับจำนวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันสำหรับวันลาจิสส่วนตัว และวันลาป่วยให้นับเฉพาะวันทำการ
๓. ในกรณีจำเป็นอย่างยิ่งจนไม่อาจขิใบลาได้ทัน เช่น เจ็บป่วย หรือเมื่อไม่มาปฏิบัติราชการ ต่อมาได้มาปฏิบัติหน้าที่ราชการตามปกติแล้วให้อื่นใบลาตามแบบในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการทันที หากไม่ยื่นใบลาภายในกำหนดจะถือว่าขาดราชการ และการลาป่วยหากลาป่วยตั้งแต่ ๓ วันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนและใบรับรองแพทย์เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาด้วยหรือถ้าผู้มีอำนาจอนุญาตเห็นสมควรจะสั่งให้มีใบรับรองแพทย์ประกอบใบลา หรือสั่งให้ผู้ลาไปรับการตรวจจากแพทย์ของทางราชการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้
๔. การขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรจะไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

Handwritten signature

Handwritten notes: ๙/๓/๖๒, ๑๕

Handwritten note: ๑๕ มี.ค. ๖๒

Handwritten note: ๑๕ มี.ค. ๖๒

Handwritten signature and notes: ๑๕ มี.ค. ๖๒

Handwritten signature and notes: ๑๕ มี.ค. ๖๒

Official signature of the Mayor

(นายเสกสรรค์ อุมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง

Official stamp and signature of the Secretary
 พิมพ์ทาน
 ทน.งาน
 ทน.สบ/ผอ.กอ.
 ๑๕ มี.ค. ๖๒